

DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy năm 2023.

thực hành cơ chế: Thường trực Huyện ủy Thái Thụy hội ý xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 1 và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn; hội nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện họp điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai ứng phó với bão và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Về diễn tập thực binh: thực hành sơ tán nhân dân khu vực nuôi trồng thủy hải sản tại cảng cá Tân Sơn, tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền; thực hành kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, xử lý tình huống cháy tàu và tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị nước cuốn trôi tại khu vực đê Hải Đăng, tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Đây là sự kiện nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, thấy rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban tổ chức diễn tập huyện Thái Thụy cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia diễn tập, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra theo đúng nội dung, thời gian đã xác

định; chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong suốt quá trình tổ chức thực hành cuộc diễn tập. Trong thực hành diễn tập thực binh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, biên phòng, công an, lực lượng dân quân các xã, thị trấn và nhân dân; về phương tiện đã huy động 16 xe ô tô, 22 tàu đánh cá, 10 tàu và xuồng quân sự, 1 xe cứu thương, chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, máy phát điện. Quá trình diễn tập các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; bảo đảm phương pháp, tác phong và tính khẩn trương trong xử lý tình huống; đồng thời đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong diễn tập. Qua cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ huy, khả năng hiệp đồng, xử lý các tình huống trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thể xảy ra trên địa bàn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của đơn vị và nhân dân.



Thực hành xử lý tình huống cháy tàu và tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị nước cuốn trôi.



Diễn tập cứu ngư dân bị nước cuốn trôi.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Trà Lý với 2 hạt nhân đô thị. Trong đó, bờ Nam đô thị là đô thị lõi, đô thị hiện trạng đang phát triển, mở rộng đô thị sang bờ Bắc và tương lai mở rộng sang phía Đông Bắc, lấy sông Trà Lý làm trục trung tâm sinh thái. Từ đó, thành phố định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, hệ thống điện, thông tin liên lạc và hạ tầng văn hóa - xã hội... Theo quy hoạch, thành phố Thái Bình với tính chất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh có vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là một trong những đầu mối giao thông kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với vùng duyên hải Bắc Bộ; đồng thời là đô thị trung tâm của tiểu vùng Đông Nam vùng đồng bằng sông Hồng phát triển đa ngành với trọng tâm là thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao. Đây cũng sẽ là đô thị giàu bản sắc truyền thống văn hóa lịch sử kết hợp đô thị xanh, thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Thảo luận, đồng ý kiến vào đề án, các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc lập quy hoạch thành phố Thái Bình; đây là nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu: Xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I và xây dựng một số đô thị loại IV, loại V, đô thị phục vụ Khu kinh tế Thái Bình theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại; chú trọng quy hoạch và xây dựng không gian đô thị hai bên bờ sông Trà Lý theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế cảnh quan. Vì vậy, khi lập quy hoạch cần lưu ý quy hoạch các phân khu bảo đảm tính chất, đặc thù riêng của thành phố Thái Bình; thể hiện công năng là đô thị động lực của tỉnh, bảo đảm tính kết nối với các đô thị khác trong tỉnh và các tỉnh lân cận, lấy sông Trà Lý làm trục cảnh quan; phát triển đô thị hiện đại nhưng phải lưu giữ được những giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, những sản phẩm đặc thù, đặc trưng; cùng với phát triển đô thị, dịch vụ cần quan tâm đến phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao... Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh có vai trò to lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, là niềm tự

hào của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, trong nhiều năm có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Việc quy hoạch thành phố Thái Bình được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm từ rất sớm, đầu tư nhiều công sức, nguồn lực thực hiện, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tập trung chỉ đạo một cách khoa học, bài bản và có tầm nhìn chiến lược. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao thời gian qua Thành ủy, UBND thành phố đã rất quyết tâm, khẩn trương, trách nhiệm trong quá trình tham gia hoàn thiện đề án quy hoạch; đồng thời, khơi thông, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình tạo sự thay đổi, diện mạo mới cho thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đề án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 thời gian qua đã được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, công phu, bài bản với trách nhiệm rất cao vừa phù hợp với thực tiễn vừa có tầm nhìn chiến lược, qua đó đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những ý tưởng, mục tiêu cơ bản đề ra trong các nghị quyết đã được thực hiện, tầm nhìn cũng được định hình rõ

nét, tạo tính đồng bộ, nhất quán cũng như sự đồng lòng trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình sau này. Đề án cũng đã đưa ra được những giải pháp kết hợp chính trang với phát triển, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại làm bật lên những bản sắc riêng của thành phố Thái Bình. Những vấn đề liên quan đến: thực cảnh quan, các trục đô thị, hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, các khu chức năng, động lực cho phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bố dân cư... đã được thể hiện rõ trong đề án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đề án bảo đảm chất lượng, để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh làm cơ sở pháp lý tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua đề án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo thành phố Thái Bình và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật, sớm phê duyệt đề án để triển khai thực hiện. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về việc xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; một số nội dung về công tác cán bộ.

GẶP MẶT KỶ NIỆM 98 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

trên các ấn phẩm được cập nhật phong phú, đa dạng hấp dẫn. Nội dung thông tin bám sát các sự kiện chính trị, thời sự của tỉnh; những vấn đề dư luận quan tâm; hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Từ đó, hoàn thành nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền,

xứng đáng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NIHIẾP ẢNH VÀ ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC

Từ ngày 15 - 17/6, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và đi thực tế sáng tác cho toàn thể hội viên Chi hội Nhiếp ảnh. Tham gia lớp tập huấn, các hội viên Chi hội Nhiếp ảnh được nghe 2 chuyên đề: Giới thiệu các cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; Tính mỹ thuật trong nhiếp ảnh và phương pháp hậu kỳ ảnh nghệ thuật. Sau lớp tập huấn là chuyến đi thực tế sáng tác tại các địa điểm trên địa bàn huyện Thái Thụy như: cảng cá Quang Lang, biển vô cực, Nhà máy may xuất khẩu Đại Dương, khu công nghiệp Liên Hà Thái,

làng An Cổ, khu vực nuôi trồng thủy sản, cơ sở may tre đan xuất khẩu... Sau khi hoàn thành chuyến thực tế sáng tác, giảng viên hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ giải đáp các ý kiến về việc xử lý ảnh, đánh giá các tác phẩm sáng tác của hội viên Chi hội Nhiếp ảnh. Lớp tập huấn nghiệp vụ và đi thực tế sáng tác của hội viên Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Bình.

Đại hội Công đoàn huyện Tiên Hải lần thứ XI

Ngày 15/6, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện Tiên Hải đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ máy công đoàn được củng cố kiện toàn vững mạnh, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện có 165 công đoàn cơ sở với 11.505 đoàn viên. Hoạt động của công đoàn đã hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức 5 chương trình "Tết sum vầy", trao 2.316 suất quà trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 1,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của công đoàn; chăm lo cho trên 8.000 đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn, việc hiếu, hỷ, 90% công đoàn cơ sở xây dựng các loại quỹ tham quan học tập. Xây dựng các quỹ: "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", phòng chống thiên tai, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, mái ấm công đoàn với số tiền hàng tỷ đồng. Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 9 nhóm giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.